



ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ



จดหมายข่าว

อบต.แหลมงอบ...ฮีโร่!

ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2566 อันได้แก่

- ☀️ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เมื่อเวลา 06.30 น.
ณ วัดแหลมฉบัง ต.แหลมฉบัง อ.แหลมฉบัง จ.ตราด
- ☀️ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อเวลา 17.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอแหลมฉบัง จ.ตราด
- ☀️ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เมื่อเวลา 19.30 น.
ณ หอประชุมอำเภอแหลมฉบัง จ.ตราด



กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ปลูกป่าชายเลน บ้านแหลมทองกลาง หมู่ 5 ตำบลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด



ร่วมกิจกรรมใน “โครงการ วัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด”

วันที่ 12 ก.ค. 2566 ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน อบต.แหลมงอบ ได้เข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการ วัดสะอาด รัฐราษฎร์ร่วมใจ โปร่งใสศรัทธา ศึกษาหลักธรรม นำวิถีพอเพียง จังหวัดตราด” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ณ วัดแหลมอวน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตร์ตัน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมมีการรับศีล ทำสมาธิ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ภายในวัดและปลูกต้นไม้



โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์

วันที่ 21 ก.ค. 2566 อบต.แหลมงอบ ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ณ วัดบุปผาราม โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ รวมถึง ส.อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการใส่ชุดผ้าไทย ใช้กระเป๋ากว่า ชมนิทรรศการ ที่จัดขึ้นภายในวัด

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา

วันที่ 27 ก.ค. 2566 อบต.แหลมงอบ นำโดย นายพิภพ ล้วนซพงค์ นายก อบต.แหลมงอบ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดแหลมมะขาม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยได้รับเกียรติจากภริยานายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีถวายเทียน และมีปลัดอำเภอแหลมงอบ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมงอบ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของ อบต.แหลมงอบ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะขาม คณะกรรมการโรงเรียนตราษตระการคุณ รวมทั้งประชาชนในตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปี 2566

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำพรมเช็ดเท้าจากหวงูงเท้า"

อบต.แหลมวงอบ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดตราด จัดโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปี 2566 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย "การทำพรมเช็ดเท้าจากหวงูงเท้า" ในวันที่ 20-21 ก.ค. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมวงอบ โดยมีนายพิภพ ล้วนซุขพงศ์ นายก อบต.แหลมวงอบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและ อบต.แหลมวงอบ ขอขอบคุณ คุณอัครมาภรณ์ เจริญน่าน ที่ได้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้



โครงการเสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย กิจกรรม "การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางเกษตร"

วันที่ 26 ก.ค. 2566 อบต.แหลมวงอบ ได้จัดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริ และความยั่งยืนของสังคมไทย กิจกรรม "การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตทางเกษตร" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมวงอบ โดยนายพิภพ ล้วนซุขพงศ์ นายก อบต.แหลมวงอบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้ โดยมีประชาชนผู้เป็นเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมทั้งหมด 35 คน และ อบต.แหลมวงอบ ขอขอบคุณนายพระรอด บุญตูบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอำเภอแหลมวงอบ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้



โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ปี 2566 กิจกรรมเวทีถอดบทเรียน

วันที่ 25 ก.ค. 2566 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนฯ อบต.แหลมวงอบ ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคม ปี 2566 กิจกรรมเวทีถอดบทเรียน ณ อบต.บางปืด ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตราด ร่วมกับ อบต.บางปืด และ อบต.แหลมวงอบ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันถอดบทเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค การส่งเสริมการขาย การทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า และการหาตลาดสินค้า เป็นต้น



โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการ

อบต.แหลมวงอบ ร่วมดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ บ้านของนายเชาวฤทธิ์ ทิศา ม.5 ต.แหลมวงอบ อ.แหลมวงอบ จ.ตราด โดยในเดือนนี้ ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2566



อบรมความรู้และสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

วันที่ 17 ก.ค. 2566 ข้าราชการและพนักงาน อบต.แหลมวงอบ เข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด เพื่อจะได้รับทราบและรักษาสิทธิประโยชน์ของตนสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 6 ก.ค. 2566 อบต.แหลมฉบัง ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ ในโกดังเก็บของร้านสุพรรณิพย์ คำของเก่า ม.2 ต.แหลมฉบัง อ.แหลมฉบัง จ.ตราด โดยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่ระงับเหตุทันทีโดยสามารถควบคุมไฟได้และไม่ลุกลาม คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากของเก่าที่เก็บทับถม มีวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่ายร่วมกับมีวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่รอบ ๆ ทำให้เกิดเหตุดังกล่าว



นอกจากนี้ ในวันที่ 28 ก.ค. 2566 อบต.แหลมฉบัง เมื่อเวลาประมาณ 8.30 น. อบต.แหลมฉบัง ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านใน ซ.สนธิโกสุม ม.2 ต.แหลมฉบัง อ.แหลมฉบัง จ.ตราด เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พร้อมทีมงาน อบต.แหลมฉบัง ได้ประสานงาน ทต.แหลมฉบัง ร่วมออกระงับเหตุจนเพลิงสงบเรียบร้อย เวลา ประมาณ 09.00 น. และนายพิภพ ล้วนชูพงศ์ นายก อบต.แหลมฉบัง และหน.งานป้องกันฯ ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวแล้วในเบื้องต้น

ทั้งนี้ อบต.แหลมฉบัง ขอแสดงความขอบคุณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ที่ได้สนับสนุนรถน้ำดับเพลิงมา ณ ที่นี้



วันที่ 21 ก.ค. 2566 อบต.แหลมฉบัง นำโดยนายฮารุญ ไพบูลย์ รองนายก อบต.แหลมฉบัง และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พร้อมทีมงาน อบต.แหลมฉบัง ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากบริเวณบ้านของนายมนัส ม.5 เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับปากท่อระบายน้ำ ทำให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ของบ้านหลังดังกล่าวเมื่อฝนตก



วันที่ 24 ก.ค. 2566 อบต.แหลมงอบ นำโดยนายพิภพ ล้วนซุพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.แหลมงอบ ลงพื้นที่สำรวจปัญหาหน้าท่วมขังที่ ม.6 เพื่อหาทางแก้ไข เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นแอ่ง ไม่มีทางระบายน้ำออก โดยเบื้องต้นได้ประสานงานให้รถขุดขุดทำทางระบายน้ำออกทางที่ระบายน้ำริมถนนสายตราด-แหลมงอบ และเตรียมดำเนินการวางท่อระบายน้ำจากจุดที่มีน้ำท่วมขังตามแนวขุดดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว



เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย

วันที่ 13 ก.ค. 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแหลมงอบ โดยนายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมงอบ เป็นประธานในการเปิดโครงการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เสริมสร้างทักษะความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น และทำการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแหลมงอบ



โครงสร้างพื้นฐาน - ถนนสาธารณะ

ในเดือน ก.ค. 2566 นี้ กองช่าง อบต.แหลมงอบ นำโดยนายฮารุญ ไพบุลย์ รองนายก อบต.แหลมงอบ และ ผอ.กองช่าง พร้อมทีมงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจและวัดถนน เพื่อพิจารณานำเข้าแผนฯ เพื่อปรับปรุงถนนรวมทั้งหมด 5 สาย นอกจากนี้ วันที่ 17 ก.ค. 2566 ยังได้ดำเนินการปรับปรุงผิวถนนสายต้นกระบกร้อยปีด้วยหินกรวด เนื่องจากเป็นถนนดินลูกรังทำให้เกิดน้ำขังตอนฝนตกและร่อถ่างติดหล่ม



ม.7 ซ.ศิริสาคร



ม.1 ซ.ทางเข้า
ร.แหลมงอบวิทยาคม



ม.6 ซ.โรจนามนต์



ปรับปรุงผิวถนนสายต้นกระบกร้อยปี

โครงสร้างพื้นฐาน - ไฟฟ้าสาธารณะ

ในเดือน ก.ค. 2566 นี้ กองช่าง อบต.แหลมฉบัง โดยนายช่างไฟฟ้า พร้อมทีมงาน อบต.แหลมฉบัง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง เปลี่ยนโคมไฟ LED และเปลี่ยนโถ้แสงทดแทนของเก่าที่ชำรุด รวมกว่า 30 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.แหลมฉบัง เพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ในเวลากลางคืน



นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่เพื่อประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อเตรียมทำท่อระบายน้ำบริเวณริมถนนสายตราด - แหลมฉบัง พื้นที่ ม.1



โครงสร้างพื้นฐาน - น้ำประปา

วันที่ 7 ก.ค. 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.แหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภค จากการประสานภูมิภาค ทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฉบัง และได้นำส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่การประปาสันภูมิภาค เขต 1 โดยสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://www.laemngob.go.th/info> ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกองช่าง หรือสแกนผ่าน QR code



นอกจากนี้ ในวันที่ 10 ก.ค. 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.แหลมงอบ ยังได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจ
ประปาว่าที่ ม.5 ร่วมเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด เพื่อดำเนินการแก้ไข



การปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสิ่งแวดล้อม

งานสวน ล้างกีดกองช่าง และงานป้องกันฯ อบต.แหลมงอบ ได้มีการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์
และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อความสวยงาม สะอาด และเพื่อความปลอดภัยต่อคนในชุมชน โดยดำเนินการ
ตัดหญ้าที่ขึ้นสูงริมทางซึ่งบดบังวิสัยทัศน์โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง ตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬา
อเนกประสงค์ ม.1 และตัดกิ่งไม้ที่ยื่นเข้ากีดขวางทางจราจร ตามที่ออกตรวจพบและตามที่ได้รับแจ้ง
จากประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงโครงเวทีและรูปพระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าที่ทำการ
อบต.แหลมงอบ โดยการทาสีอีกด้วย



การออกใบอนุญาตและการเข้าร่วมรั้วที่ดิน

ในเดือน ก.ค. 2566 นี้ กองช่าง อบต.แหลมงอบ นำโดยผู้บริหารและ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่
ตรวจสอบการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3 แห่ง ที่ ม.3 ม.6 และ ม.7 เพื่อประกอบการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างฯ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง ยังได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการรั้วที่ดินที่ติดกับ
ที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลแหลมงอบ ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ดิน จ.ตราด ส่วนแยกแหลมงอบ
ทั้งหมด 2 แห่งในพื้นที่ ม.6 และ ม.7 ต.แหลมงอบ



ตรวจสอบการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ ม.6



เข้าร่วมรั้ววัดที่ ม.7

สุ่มตรวจหาสารเสพติด - วันที่ 4 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.แหลมวงษ์ เข้าร่วมดำเนินการสุ่มตรวจหา สารเสพติดในนักเรียน ร.ร.แหลมวงษ์วิทยาคม จำนวน 79 คน โดยการตรวจปัสสาวะ เพื่อคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ณ หอประชุมโรงเรียนแหลมวงษ์วิทยาคม โดยผลตรวจพบผู้ที่มีสาร THC (สารที่พบในต้นกัญชา) จำนวน 8 คน ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจะส่วนต่าง ๆ ของกัญชาเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับสุขภาพของเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูแลต่อไป



Big Cleaning Day - ทุกวันพุธ ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมวงษ์ ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะอาด โดยทำความสะอาดรอบบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมวงษ์ และจัดระเบียบอุปกรณ์เอกสาร ภายในสำนักงาน รวมถึงการตัดหญ้า และตัดแต่งต้นไม้รอบสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.แหลมวงษ์ และบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง



การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - วันศุกร์ที่ 7 และ 14 ก.ค. 2566 อบต.แหลมวงษ์ ร่วมกับ รพ.แหลมวงษ์ ในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย. 2566 โดยลงพื้นที่ร่วมกำจัดขยะและภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ฟันหมอกควันและ ULV ในพื้นที่ ม.5 นอกจากนี้ อบต.แหลมวงษ์ ยังดำเนินการฟันหมอกควันและ ULV เพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ในพื้นที่ ม.1 ม.5 และที่ รพ.แหลมวงษ์ ม.6 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามที่ได้รับการประสานงานจาก รพ.แหลมวงษ์



"ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า"

วันที่ 6 ก.ค. 2566 อบต.แหลมวงบ เข้าร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตราด จัดโครงการ "ปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้า" เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปี 2564 - 2568 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมวงบ เวลา 09.00 น. โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด และในโครงการ มีหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด



มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ - วันที่ 19 ก.ค. 2566 นายพิภพ ล้วนชูพงศ์ นายก อบต.แหลมวงบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.แหลมวงบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมวงบ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยติดเตียง 3 - 5 ใน ต.แหลมวงบ เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแล



ตรวจร้านอาหาร - วันที่ 21 ก.ค. 2566 ร.ต.ท.เอกราช ศรีละออ รองนายก อบต.แหลมวงบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.แหลมวงบ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมวงบ ตรวจร้านอาหาร พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ ต.แหลมวงบ




หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง	039-597191
นายพิภพ ลิ้มชูพงศ์ (นายก อบต.แหลมทอง)	086-8410123
ร.ต.ท.เอกราช ศรีลออ (รองนายก อบต.แหลมทอง)	095-1787916
นายฮารุญ ไพบูลย์ (รองนายก อบต.แหลมทอง)	065-5895149
นายมงคล วิภาตนาวิน (เลขานุการนายก)	062-6689261
นายณัฐวุฒิ วิริฎโท (ปลัด อบต. และ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)	081-7152653
นายปวเรศ วิริฎโท (นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด)	081-8626696
นางสาววิราคินี ถาวรศาสตร์ (ผอ.กองคลัง)	086-8271744
นายธนวัฒน์ เทียนประชา (ผอ.กองช่าง)	063-5395528

จัดทำโดย: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง (งานประชาสัมพันธ์)

 เลขที่ 99 ม.6 ต.แหลมทอง อ.แหลมทอง จ.ตราด 23120

 0-3959-7191

 0-3959-7191

 www.learngob.go.th/info

 saraban_06230505@dla.go.th

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง

 id: @qpg6137d